

41ชาติ400ชีวิต บ้านชิงแชมป์เอเชีย

กลางคีนไทยพีบีเอสยิงสด ที่นครราชสีมา4-14ก.พ.58

พลโท ดร.เดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคม
จักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ★ มีต่อหน้า 18

41ชาติ400ชีวิต ☆ ต่อจากหน้า 17
ร่วมกับเทศบาลนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 35 ในที่
แชมป์เอเชีย (Night Championships)
และเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่
4-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ ประเภทผู้แข่งขันระหว่าง
4-8 กุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ประเภทถนน (Night Championships)
ระหว่าง 10-12 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา
20.00-24.00 น. ชีรอมเมืองโคราช ประเภทถนน
โทมัสไทรอัสและจักรยานพาราไซคลิ่ง ระหว่าง
13-14 กุมภาพันธ์ ใช้สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีเป็นสถานที่แข่งขัน โดยมีสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสดระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์
2558 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.30 น.

สำหรับประเทศที่ตอบรับและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันจนถึงขณะนี้มี 41 ประเทศ ประกอบด้วย
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไน-
ดารุสซาลาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน
เกาหลีเหนือ ติมอร์ตะวันออก ฮองกง อินเดีย
อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน
เกาหลีใต้ คีร์กีซสถาน คูเวต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เลบานอน มาเก๊า มาเลเซีย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า มอญโกเลีย เนปาล โอมาน ปากีสถาน

ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์
ศรีลังกา ซิเรีย ใต้หวัน เตร์กเมนิสถาน สหรัฐอาหรับ-
เอมิเรตส์ อุซเบกิสถาน เวียดนาม เยเมน และ
ประเทศไทย

นับว่าเป็นการแข่งขันที่มีจำนวนประเทศ
สมาชิกในทวีปเอเชียส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมากที่สุด
เป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่มีการแข่งขันมาแสดง
ให้เห็นว่าทุกชาติในเอเชียเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ประเทศไทย โดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
ซึ่งการประชุมล่าสุดที่เมืองอินซอน ประเทศเกาหลีใต้
พลโท ดร.เดชาได้ชี้แจงถึงสถานการณ์โดยทั่วไป
ของประเทศไทยว่า ไม่มีเหตุการณ์ใดเป็นที่น่าวิตก
ไม่มีมือบื้อ ไม่มีการปิดถนนประท้วงทั้งสิ้น รัฐบาล
ปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ และสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติตามโรดแมป
ที่ได้กำหนดไว้ จนทำให้มวลสมาชิกทั้ง 41 ประเทศ
เข้าใจ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวมแล้วกว่า
400 ชีวิต

ด้านนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร
ราชสีมา ได้กล่าวในระหว่างที่มีการจัดประชุม
ร่วมกัน ระหว่างสมาคมจักรยานฯ กับเทศบาลนคร
ราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา
ว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้าตลอดเส้นทางแข่งขัน 9 กม.
ขณะนี้ได้ปักเสาไฟฟ้าครบตลอดเส้นทางแข่งขัน
แล้ว เหลือแต่การประกอบหลอดไฟแอลอีดี ซึ่งผู้รับ

เหมาจะเริ่มลงมือในวันที่ 8 มกราคม ใช้เวลาในการ
ประกอบ 7 วัน จะแล้วเสร็จในวันที่ 9 มกราคม
และจะเปิดทดลองทั้งระบบ รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า
สำรองตลอดเส้นทางในวันที่ 10 มกราคม 2558 และ
คณะกรรมการจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
จะมาตรวจสอบความพร้อมในวันที่ 13 มกราคม
2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 จะสรุปหากมีข้อ
บกพร่องก็ดำเนินการแก้ไขและจะทดสอบระบบ
ด้วยการจัดแข่งขันเหมือนจริงคือการจัดแข่งขัน
จักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ในวันที่ 24
มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 20.00-24.00 น.

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เน้นย้ำเรื่องการติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้งธงชาติของแต่ละประเทศ
ที่เข้าแข่งขันบนถนนมิตรภาพ เริ่มตั้งแต่หน้าโรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัย ไปจนถึงบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
(ย่าโม) และตลอดเส้นทางการแข่งขันเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้กับชาติต่างๆ ที่เดินทางมาแข่งขันพร้อม
จัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดแสดงพลุที่สวยงาม
พร้อมการแสดงในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
18.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติรัชกาล
ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีฯ พณฯ
สุวัจน์ ลิปตพัลลภอดีตรองนายกรัฐมนตรีและ มร.
ไบรอัน ลูกสัน ประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
พร้อม มร. โซ ฮี วุก ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่ง
เอเชีย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา, แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชา-
การตำรวจภูธรภาค 3, นายกเทศมนตรีนครราชสีมา
และแขกชั้นผู้ใหญ่ร่วมในพิธีด้วย